

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Số 3577 Ngày 21/05/2021

**UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /SNN-TT

Điện Biên, ngày tháng 5 năm 2021

V/v phối hợp với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc triển khai xây dựng vùng nguyên liệu, xưởng sơ chế cây ăn quả tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2023

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 14/2021/CV-NFTB ngày 15/4/2021 của Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc về việc báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng vùng nguyên liệu tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2023. Đây là kế hoạch phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển sản xuất ngành cây ăn quả của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc triển khai trồng chanh leo trong thời gian vừa qua đã bộc lộ một số hạn chế như phân tích trong báo cáo của Công ty, ảnh hưởng không nhỏ **đến phát triển sản xuất** chanh leo lâu dài, bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên của Công ty.

Để phát triển sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu vùng nguyên liệu với 03 sản phẩm chủ lực là chanh leo, dứa và Mắc ca như đề nghị của Công ty, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc

Căn cứ vào kế hoạch phát triển sản xuất, tiêu chí xây dựng vùng nguyên liệu, địa điểm xây dựng Văn phòng và xưởng sơ chế của Công ty, đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với các huyện Mường Ảng, Tuần Giáo, Mường Chà, thành phố Điện Biên Phủ để khảo sát chi tiết, lựa chọn địa điểm triển khai liên kết trồng cây chanh leo, mở rộng vùng trồng dứa và địa điểm xây dựng cơ sở sơ chế cho giai đoạn 1 (có Biên bản cụ thể với các huyện về liên kết vùng nguyên liệu, địa điểm xây dựng xưởng sơ chế tại địa phương).

Đối với liên kết sản xuất với **Hợp tác xã** (HTX) và nông dân: Để khắc phục hạn chế như thời gian vừa qua đề nghị Công ty có Hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với các HTX và người sản xuất rõ ràng hơn, chi tiết hơn, các điều khoản khả thi được sự đồng thuận của nhân dân và sự ủng hộ của chính quyền địa phương nơi Công ty dự kiến xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất. Thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật phối hợp, hướng dẫn các HTX,

người dân trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật theo yêu cầu của Công ty...

Về phát triển vùng nguyên liệu Mắc ca: Việc phát triển cây Mắc ca được Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm, tạo điều kiện để triển khai thực hiện. Công ty nghiên cứu, thực hiện theo Công văn số 973/UBND-KTN ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc định hướng một số nội dung về cơ chế, chính sách đối với các dự án trồng Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (*Có văn bản của UBND tỉnh kèm theo*). Thực hiện khảo sát, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan lập Dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

Về một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT gửi tới Quý Công ty một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn (*có bản phô tô kèm theo*). Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị Quý Công ty phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp, giải quyết kịp thời.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trên cơ sở đề xuất cụ thể của Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc với các huyện, thị xã, thành phố đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tiếp tục tạo điều kiện phối hợp làm việc với Công ty để khảo sát thực tế, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình sản xuất mẫu cây chanh leo, địa điểm xây dựng xưởng sơ chế, địa điểm mở rộng vùng nguyên liệu với cây Dứa, lập Dự án phát triển cây Mắc ca trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Hướng dẫn, hỗ trợ thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp tác làm cầu nối giữa Công ty và người sản xuất, tạo sự liên kết chặt chẽ, bền vững cho các chuỗi liên kết sản xuất với Công ty.

Trên đây là nội dung về việc phối hợp với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc triển khai xây dựng vùng nguyên liệu, xưởng sơ chế cây ăn quả tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2023. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Quý Công ty, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, TT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Chu Thị Thanh Xuân